

TCVN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN ISO 14026:2019

ISO 14026:2017

Xuất bản lần 1

**NHÃN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG BỐ MÔI TRƯỜNG-
NGUYÊN TẮC, YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN
TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỀ DẤU VẾT**

*Environmental labels and declarations – Principles, requirements
and guidelines for communication of footprint information*

HÀ NỘI - 2019

Lời nói đầu

TCVN ISO 14026:2019 hoàn toàn tương đương với ISO 14026:2017.

TCVN ISO 14026:2019 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 207 *Quản lý môi trường* biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiệu

Tiêu chuẩn này thuộc hệ thống các tiêu chuẩn liên quan đến nhãn môi trường và bản công bố môi trường đối với các sản phẩm. Tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu và hướng dẫn về cách có thể trao đổi thông tin về các khía cạnh môi trường và các tác động môi trường tiềm ẩn của một sản phẩm liên quan đến một lĩnh vực quan tâm cụ thể. Mục đích của tiêu chuẩn này là đảm bảo rằng chỉ cung cấp các thông tin có hiệu lực, dựa trên cơ sở khoa học và có khả năng mua bán mà không cần bất kỳ “hình thức phóng đại” nào.

Việc trao đổi thông tin về dấu vết chỉ nhằm mục đích thúc đẩy việc quảng bá các thông tin đáng tin cậy về sản phẩm mà không gây hiểu lầm.

Việc trao đổi thông tin về dấu vết có tính đến bối cảnh địa phương hoặc vùng miền có liên quan đến khu vực nơi có thể xảy ra các tác động môi trường tiềm ẩn, bao gồm các giai đoạn sản xuất, sử dụng và kết thúc vòng đời.

Tiêu chuẩn này nhằm đảm bảo rằng tất cả các phương thức trao đổi thông tin về dấu vết, dù là phương pháp về định lượng, cũng đều phải tuân theo cùng một nguyên tắc và quy trình.

Tiêu chuẩn này đưa ra các nguyên tắc, yêu cầu và hướng dẫn cho một tổ chức muốn thực hiện việc trao đổi thông tin về dấu vết sản phẩm.

Nhãn môi trường và công bố môi trường – Nguyên tắc, yêu cầu và hướng dẫn để trao đổi thông tin về dấu vết

Environmental labels and declarations – Principles, requirements and guidelines for communication of footprint information

1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này đưa ra các nguyên tắc, yêu cầu và hướng dẫn để trao đổi thông tin về dấu vết cho các sản phẩm thuộc các lĩnh vực quan tâm liên quan đến môi trường.

Tiêu chuẩn này cũng đưa ra các yêu cầu và hướng dẫn cho các chương trình trao đổi thông tin về dấu vết, cũng như các yêu cầu về quy trình kiểm tra xác nhận.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến việc định lượng dấu vết, cũng không đề cập đến việc trao đổi thông tin về dấu vết không liên quan đến môi trường, ví dụ: dấu vết về các vấn đề xã hội hoặc kinh tế. Ngoài ra, tiêu chuẩn này cũng không đề cập đến việc trao đổi thông tin về dấu vết liên quan đến các khía cạnh kinh tế và xã hội của phát triển bền vững, cũng như các trao đổi thông tin về dấu vết liên quan đến các tổ chức.

2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN ISO 14020 (ISO 14020), *Nhãn môi trường và bản công bố môi trường – Nguyên tắc chung.*

TCVN ISO 14025:2009 (ISO 14025:2006), *Nhãn môi trường và công bố môi trường – Công bố môi trường kiểu III – Nguyên lý và thủ tục*

TCVN ISO/TS 14027 (ISO/TS 14027), *Nhãn môi trường và công bố môi trường – Xây dựng các qui tắc phân loại sản phẩm.*

TCVN ISO 14044:2011 (ISO 14044:2006), *Quản lý môi trường – Đánh giá vòng đời của sản phẩm – Yêu cầu và hướng dẫn.*